

กางแผนเร่งฟื้น 'ถ้ำหลวง'

ไขว่อุปกรณ์ช่วย 13 หมูป่า

เล็งเปิดป่าถ้ำตั้งนทท.ช่วงไฮซีซั่น



รายงาน



จากเหตุการณ์เยาวชน 13 ชีวิตทีมหมูป่าอะคาเดมี แม่สาย ติดอยู่ภายในถ้ำหลวงบริเวณวนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย ห้วงระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน-10 กรกฎาคม 2561 หลังเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้ชื่อของ "ถ้ำหลวง" โด่งดังไปทั่วโลก มีผู้คนต่างหลั่งไหลเข้าไปเยือนอย่างไม่ขาดสาย วันละหลายพันคนและยังช่วงเทศกาลมีนักท่องเที่ยวแวะเวียนมาไม่ต่ำกว่าวันละ 1-2 หมื่นคน

ทำให้การประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ หรือ ครม.สัญจร ที่ จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 ได้อนุมัติหลักการแผนพัฒนาถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน โดยเสนอของงบประมาณ เพื่อการพัฒนามูลค่า 3,899.5 ล้านบาท ครอบคลุมพื้นที่บริเวณถ้ำหลวง 12 ไร่ พื้นที่ขุนน้ำนางนอน ซึ่งมีถ้ำทรายทองและสระน้ำมรกตอีก 8 ไร่ และพื้นที่ป่าทางเข้าถ้ำหลวงซึ่งเป็นพื้นที่ไร่ยาสูบอีก 700 ไร่

แต่ทว่าจนถึงขณะนี้เวลาผ่านไปนานกว่า 1 ปี 3 เดือนแล้ว ดูเหมือนว่าการพัฒนาพื้นที่ถ้ำหลวงยังไม่ได้เป็นไปเป้าหมายอย่างที่หลายคนคาดหวังไว้ มีเพียงอนุสรณ์ น.ต.สมาน กุนัน หรือ จ่าแซม อดีตหน่วยซีลที่เสียสละชีวิตในการกิจช่วยเหลือทีมหมูป่า และพิพิธภัณฑวัตถุภาพเดอะฮิลล์ ที่ทางอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติผู้ก่อสร้างวัดร่องขุ่นกับเหล่า

ศิลปินเชียงรายสร้างขึ้นด้วยงบประมาณของตนเองเท่านั้น ที่ดูเหมือนจะเป็นรูปเป็นร่างที่เป็นแหล่งให้นักท่องเที่ยวได้ไปเยือนและเยี่ยมชม

ส่วนพื้นที่อื่นๆ มีเพียงการปรับภูมิทัศน์โดยรอบให้เข้าเยี่ยมชมและมีป้ายคัดเอาต์บอกเล่าเรื่องราวของเหตุการณ์ 13 ทีมหมูป่าติดถ้ำเท่านั้น ขณะที่ถนนทางเข้าถ้ำซึ่งเป็นเหมือนประตูหน้าบ้านกลับชำรุดทรุดโทรม ผู้ฟังไม่ได้รับการซ่อมแซมหรือดำเนินการสร้างใหม่ เช่นเดียวกับบริเวณถ้ำหลวงซึ่งเป็นพื้นที่ซึ่งเด็กทั้ง 13 คนติดอยู่ภายในและเป็นเป้าหมายหลักของคนที่ได้เข้าไปเยือนถ้ำหลวง กลับถูกสร้างปิดกั้นด้วยโครงเหล็กและล็อกประตูไว้อย่างแน่นหนา จนมองแทบไม่เห็นตัวถ้ำ

ในทางกลับกันมีการแสวงหาผลประโยชน์ด้านอื่นด้วย การเปิดให้มีการประมูลการถ่ายทำภาพยนตร์เกี่ยวกับถ้ำหลวง ซึ่งจะเปิดฉายในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2562 เพื่อหารายได้ให้กับภาคส่วนอื่นๆ หรือภาคธุรกิจ ทำให้ปัจจุบันถ้ำหลวงถูกวิพากษ์วิจารณ์และโจมตีจากภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชนและประชาชนนักท่องเที่ยว ถึงการพัฒนาถ้ำหลวงที่ล่าช้าและไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว รวมทั้งไม่ได้สัมผัสถึงถ้ำหลวงอย่างที่ตั้งความหวังไว้

นายทวี ประสมพล หัวหน้าอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน กล่าวว่า

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: ประชาชน/ภูมิภาค

วันที่: จันทร์ 7 ตุลาคม 2562

ปีที่: 42

ฉบับที่: 15184

หน้า: 20(บน)

Col.Inch: 115.59 Ad Value: 179,164.50

PRValue (x3): 537,493.50 คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: รายงาน: กางแผนเร่งฟื้น 'ถ้ำหลวง' ไขว่อุปการณช่วย 13 หมูป่า เล็งเปิดปากถ้ำตั้งนท...



ปัจจุบันแม้จะเป็นช่วงฤดูฝนที่เป็นช่วงโลว์ซีซั่น พื้นที่ถ้ำหลวงยังมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเดินทางเข้ามาอย่างไม่ขาดสาย ในช่วงวันปกติวันละประมาณ 1,000-2,000 คน หากเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์จะอยู่ประมาณ 3,000-5,000 คน แต่หากเป็นช่วงเทศกาลจะมีมากถึงวันละ 1 หมื่นคน ซึ่งช่วงที่ยังไม่มีการทำถนนใหม่ทางอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน มีการจัดรถบริการรับส่งนักท่องเที่ยวฟรีเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก ซึ่งทางอุทยานไม่สามารถดำเนินการอะไรได้ เพราะยังไม่มีประกาศเขตอุทยานอย่างเป็นทางการ ทุกวันนี้จึงมีการระงับที่ในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาเยือนในด้านการให้ข้อมูล หรือดูแลความปลอดภัย ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย การพัฒนาเป็นแผนระดับจังหวัดและระดับกรม ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีการดำเนินการใดๆ มีเพียงอนุมัติงบประมาณ 400,000 บาท จัดทำป้ายอุทยานใหม่ขึ้น โดยทำเป็นผาหินจำลองเพื่อแยกเขาคอยนางนอน คาดว่าจะแล้วเสร็จกลางเดือนหรือปลายเดือนตุลาคมนี้

นายภมลไชย คชชา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15

เขียนราย กล่าวไว้ว่า ขณะนี้ทางกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสั่งการให้ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อให้เป็นอุทยานประวัติศาสตร์ซึ่งผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติแล้ว อยู่ระหว่างรอประกาศกฎฎีกา ซึ่งทางนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานฯ ได้ติดตามเรื่องนี้คาดว่าจะสามารถประกาศได้ภายในปีนี้

"พื้นที่อุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน มีส่วนที่เป็นถ้ำหลวงและส่วนที่เป็นขุนน้ำนางนอน ซึ่งอยู่ในการดูแลของกรมอุทยาน ส่วนบริเวณด้านหน้า รวมถึงถนนทางเข้าอยู่ในการดูแลของกรมป่าไม้ ซึ่งหลังการกักการช่วยเหลือทีมหมูป่าการฟื้นฟูต้องมีหลายหน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้อง"

นายประจัญ ปรชัยสกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้แต่งตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อฟื้นฟูระบบต่างๆ รวมทั้งจัดระเบียบการเข้ามาเที่ยวชม ในส่วนที่นอกเหนือจากความรับผิดชอบของกรมอุทยาน ซึ่งการฟื้นฟูถ้ำหลวงบางส่วนต้องขออนุญาตจากส่วนที่เกี่ยวข้องและมีหน่วยงานหลายส่วนเข้ามาดำเนินการ ทำให้การปฏิบัติไม่ค่อยคล่องตัวและบางส่วนอยู่นอกเหนืออำนาจ แต่ทางจังหวัดไม่ได้มีเจตนาใจไม่ได้ติดตามและหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการอยู่ตลอด เรื่องถนนได้ให้กรมทางหลวงออกแบบการฟื้นฟูซ่อมแซมเรียบร้อยแล้วซึ่งอยู่ในขั้นตอนขออนุญาตใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้อยู่ ส่วนพื้นที่ถ้ำหลวงทางกรมอุทยานฯ โดยท่านอธิบดี ให้นโยบายการเข้าชมได้ถึงบริเวณปากถ้ำ แต่ช่วงที่ผ่านมาเป็นฤดูฝน ทำให้ยังไม่สามารถดำเนินการอะไรได้ เพราะในถ้ำยังมีน้ำ แต่ขณะนี้น้ำแห้งแล้วกำลังพิจารณาจัดเส้นทางเดินเพื่อให้เข้าชมได้ แต่ต้องจัดระบบด้านความปลอดภัย จำกัดจำนวนคนเข้าชมรอบละไม่เกิน 20 คน และยังไม่ถึงปากถ้ำ โดยจำเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างใกล้ชิด โดยหากไม่ติดขัดอะไรคาดว่าจะสามารถเปิดได้ในช่วงไฮซีซั่นสิ้นปีนี้

นายภมลไชยกล่าวไว้ว่า สำหรับแผนพัฒนาขณะนี้ทางกรมอุทยานฯ ได้เสนอของบประมาณ 17 ล้านบาท ไปยังกระทรวงทรัพยากรฯ ซึ่งการพัฒนาจะเน้นไปในด้านประวัติศาสตร์การกู้ภัยช่วยเหลือน้องทีมหมูป่า และที่บอกกว้างประมาณเกือบ 4 พันล้านบาท แต่ไม่มีการทำอะไรเลยจริงๆ แล้วไม่มีเงินส่วนนี้มาเลย แผนพัฒนาถ้ำหลวงจะไม่มุ่งเน้นสิ่งปลูกสร้าง เพราะมีพื้นที่จำกัดเพียง 4 ไร่เศษ และเกรงจะทำลายสิ่งแวดล้อม แต่จะเน้นพัฒนาพื้นที่ถ้ำหลวงไขว่สิ่งของที่ใช้ในการกู้ภัย เช่น ท่อส่งน้ำ สายซิปไลน์ เบทไลน์ ที่ใช้ช่วยเด็กออกมา ส่วนบริเวณด้านหน้าถ้ำหลวงซึ่งเป็นจุดที่ทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาลมีบทบาทในการเจาะน้ำบาดาล 3 บ่อ เพื่อช่วยเหลือเด็กออกถ้ำ ทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาลจึงได้นำเงินกองทุนน้ำบาดาลกว่า 6 แสนบาท มาปรับภูมิทัศน์บ่อเก่าเรื่องราวของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลให้นักท่องเที่ยวได้ชมด้วย

นอกจากการพัฒนาพื้นที่ถ้ำหลวง ที่บริเวณขุนน้ำนางนอน ซึ่งเป็นที่ตั้งของถ้ำรายทอง และสระน้ำเขี้ยวมรกต ซึ่งเป็นจุดที่มีการพ่องน้ำออกจากถ้ำหลวงได้มีการพัฒนาและปรับภูมิทัศน์ โดยมีการจัดทำป้ายขุนน้ำนางนอนใหม่ มีการปรับทาสีสร้างอาคารนิทรรศการ จัดสร้างห้องน้ำใหม่แทนห้องน้ำเดิมที่ทรุดโทรมจากการใช้มานาน 28 ปี ปรับภูมิทัศน์เส้นทางเดินและโดยรอบสระน้ำมรกต เพื่อรองรับการท่องเที่ยวในช่วงไฮซีซั่นนี้

หนานานี้ใครยังไม่เคยไปหรือไปมาแล้วยังไม่ได้สัมผัสถ้ำหลวงก็สามารถไปเยือนได้อีกครั้ง

เหรียญชัย จันทรสุภาเสน